



เอกสารข่าว

คณะกรรมการการด้านสิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพ
ฉบับที่ ๗/๒๕๖๒ วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒



เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา คณะอนุกรรมการด้านสิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพ ในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค ได้มีการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม หมายเลข ๒๔๐๓ ชั้น ๒๔ อาคารสุขประพฤติ โดยมี นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ ประธาน คณะอนุกรรมการ เป็นประธานการประชุม โดยในการประชุมครั้งนี้คณะอนุกรรมการ ได้เชิญ พลเอก เอกชัย ศรีวิลาศ ผู้อำนวยการสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบัน พระปกเกล้า และผู้เชี่ยวชาญศาสตราจารย์ภูมิ มูลศิลป์ อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มาให้ข้อมูลต่อที่ประชุมเกี่ยวกับ เรื่อง “การสร้างความปลอดภัยและสมานฉันท์” สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

- ที่ผ่านมา ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ - ๒๕๖๐ รัฐบาลแต่ละสมัยได้มีการตั้งคณะกรรมการ ขึ้นหลายคณะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการสร้างความปลอดภัยในประเทศไทย ซึ่งเห็นว่าจากการดำเนินการพิจารณาศึกษาในเรื่องดังกล่าว ควรให้ความสำคัญกับการ ลงมือปฏิบัติมากกว่าการพิจารณาศึกษาทางวิชาการ เช่น การเปิดเวทีเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และสร้างการรับรู้เพื่อให้สังคมได้เกิดความเข้าใจร่วมกัน เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว และการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การขับเคลื่อนเกิดผลเป็นรูปธรรม

- เมื่อมีการสร้างการรับรู้เพื่อให้สังคมเกิดความเข้าใจ เป็นไปในทิศทางเดียวกันแล้ว เห็นว่าจะต้องมีกฎหมายเพื่อมาเป็นเครื่องมือให้เกิดความ ปลอดภัยขึ้นในประเทศ คือ ร่างพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกทางอาญาที่เกี่ยวข้อง กับมูลเหตุจูงใจทางการเมือง พ.ศ.

- ร่างพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว ไม่ได้เป็นกฎหมาย นิรโทษกรรมให้ผู้กระทำความผิดทุกคนไม่ต้องรับผิดชอบและไม่ต้องรับโทษ แต่เป็นการพิจารณา ผู้กระทำความผิดแต่ละราย จึงกำหนดหลักเกณฑ์ไว้ในร่างกฎหมายให้มีความชัดเจน และ เป็นที่ยอมรับให้ได้ว่าจะไม่มีการเลือกปฏิบัติ โดยทุกฝ่ายต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเสมอภาค เท่าเทียมกัน

- โดยเห็นว่า การมีกฎหมายในการอำนวยความสะดวกทางอาญา ดังกล่าว จะเป็นจุดเริ่มต้นแห่งกระบวนการสร้างสังคมให้สันติสุขเพื่อจะทำให้ประเทศชาติ กลับสู่ความสงบสุข เรียบร้อย มีความสมัครสมานสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาประเทศ ให้มีความมั่นคงและเข้มแข็งอย่างยั่งยืนต่อไป



นันทิดา วัลลา แก้วสีปลาด /ข่าว
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ